



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

### เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงขอประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างของรัฐให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อบรรลุตามนโยบายดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้พนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองถือปฏิบัติและดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ

๒. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

๓. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ หรือของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของตน

๕. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

๖. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุด อวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๗. พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มีหน้าที่แจ้งให้ บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมศักดิ์ มาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง